

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 12 พ.ค. 2561 Page :

1,4

No :

61153263

# ห่วง'น้ำมัน'จุดเศรษฐกิจ กดดันดุลบัญชีเดินสะพัด

**กรุงเทพธุรกิจ** ● นักวิเคราะห์ ฟันธงแนวโน้มราคาน้ำมันพุ่งช่วงสั้น ยอมรับหากเพิ่มแตะระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่อจุดเศรษฐกิจไทยโตชะลอ 0.3-0.5% ดึงยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง กดบาทอ่อน ขณะ ธปท. ชี้สถิติราคาที่สูงขึ้นทุก 10% จุด "จีดีพี" แค่ 0.1% ต้นเงินเฟ้อ 0.3% ต้าน "สตาร์บี ไตรเลียม" ประเมินแนวโน้มราคายก "พลังงาน" สัมรับมีน้ำมันดิบพุ่งส่งสัญญาณขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม

การประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เคยทำไว้กับอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดเชื่อว่า การปรับขึ้นของ

ราคาน้ำมันน่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นเท่านั้น ขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งถือเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมัน อาจมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเกินดุลการค้าที่ลดลง

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันจำนวนมาก อาจมีโอกาสกลับมาขาดดุลการค้าได้ ซึ่งถ้าราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นในระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

| อ่านต่อหน้า 4

## หวัง

ที่ลดลงประมาณ 0.3-0.5%

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ราคาน้ำมันในระดับ 80-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า แต่ก็คงเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐ ยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตมาชดเชยใน ส่วนที่อิหร่านลดกำลังการผลิตได้ จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล

นายอมรเทพ กล่าวว่า ช่วงปลายไตรมาส 3 มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้เช่นกัน โดยประเมินว่าอาจเคลื่อนไหวในระดับ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

“ปีนี้ราคาน้ำมันยังสูงกว่าปีก่อน แต่สุดท้ายน่าจะยังสามารถปรับตัวได้ ไม่เฉพาะอยู่ที่ปัจจัยราคาน้ำมันอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ประเทศไทยจะรับมืออย่างไร จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ภาคธุรกิจพลังงานต้องปรับตัวรับมือ”

### จ่อเกินดุลบัญชีฯ ลดลงกดดันบาทอ่อน

นายอมรเทพ กล่าวด้วยว่า หากราคาน้ำมันปรับขึ้นมาอยู่ระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อาจทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง ส่งผลต่อเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าลงได้เช่นกัน ประกอบกับภาวะเงินดอลลาร์แข็งค่า ทำให้เงินทุนไหลออกได้

โดยประเมินว่าช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ และไตรมาส 3 มีโอกาสกลับมาแข็งค่าในระดับ 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนช่วงปลายปีจะกลับมาอ่อนค่าในระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น

สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ทางฝ่ายวิจัยซีไอเอ็มบีไทย ประเมินว่าจะเติบโตในระดับ 3.7% โดยในครึ่งปีแรกจะยังเติบโตได้ 3.7% และในครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ 3.8-4% คาดหวังในครึ่งปีหลัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จะมาจากการส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งจะหนุนกำลังซื้อให้ฟื้นกลับคืนมา แต่ต้องกระจายไปให้ถึงทุกภาคของประเทศ ยอมรับว่า กำลังซื้อของฐานล่างยังไม่ฟื้นตัว แม้ราคาพืชผลเกษตรอยู่ในราคาที่สูง แต่ผลผลิตน้อยทำให้รายได้ภาคเกษตรติดลบ

### หวังรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ดังนั้น คาดหวัง ให้ทางรัฐมีมาตรการกระตุ้น เช่น การจ้างงานในท้องถิ่นที่ไม่ใช่การอุดหนุนราคา เพื่อให้เศรษฐกิจฐานล่างขับเคลื่อนไปได้ในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดว่า การลงทุนจะมีมากขึ้น แม้จะเลื่อนการเลือกตั้งและน่าจะมีความชัดเจนในปีหน้า ถ้านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิดความต่อเนื่อง

แต่ต้องจับตาดูการเมืองว่า หลังการเลือกตั้งแล้วจะมีความคลุมเครือในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ หรือต้องระงับความผันผวน หลังการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับมาเลเซีย แต่ของไทยที่อาจจะใช้ระยะเวลาานกว่า ซึ่งต้องตั้งรับให้ดี อาจเกิดเงินทุนไหลออก แต่ยังคงเชื่อว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งจึงไม่น่าจะมีผลมากนัก

ขณะที่การเลือกตั้งในมาเลเซีย มองว่าไม่น่ามีผลต่อไทย แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อทางการเมือง โดยนโยบายการลงทุนยังเดินหน้าต่อ แต่จับตาดูการที่มาเลเซียเลิกเก็บภาษีการบริโภค แต่กับความขัดแย้งกับจีนไม่น่ามีปัญหา โดยเงินลงทุนรถไฟ ตะวันออก และ ตะวันตกในมาเลเซีย แม้จะมีการทบทวนความสัมพันธ์ แต่ไทยไม่ควรไปแข่งกับมาเลเซีย ควรใช้ประโยชน์ และมองเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

### ธปท. ขึ้นน้ำมันขึ้น 10% จุดจีดีพี 0.1%

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากสถิติในอดีตพบว่า ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับขึ้นทุก 10% มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยประมาณ 0.1%

นอกจากนี้ ยังพบว่า การปรับขึ้นของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นทุก 10% มีผลต่อเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% แต่การปรับสูตรค่าการกลั่นและการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งล่าสุดมีผลต่อราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศประมาณ 0.6-0.8 บาทต่อลิตร จะช่วยลดผลกระทบทั้งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่ง

จากสถิติยังพบด้วยว่า ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับขึ้นทุก 10 ดอลลาร์ ส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์

### 'สตาร์' ขึ้นราคาน้ำมันยังผันผวน

นาย ทีโมธี ออลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า ทิศทางราคาน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังประเมินได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านของสหรัฐฯ รวมถึงการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปค ซึ่งสหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะส่งน้ำมันเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในธุรกิจโรงกลั่น สิ่งที่ได้คือการบริหารโรงกลั่นให้มีประสิทธิภาพในการผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลา

ทั้งนี้ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีนี้จะดีกว่าปีก่อนจากการเดินเครื่องกำลังการผลิตเต็มปี ไม่มีหยุดซ่อม

บำรุง รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 65-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตจากปัจจุบันที่ 1.65 แสนบาร์เรลต่อวัน ให้มาอยู่ที่ 1.75 แสนบาร์เรลต่อวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2562 ใช้งบลงทุน 80 ล้านดอลลาร์

### ศิริสั่งรับมือราคาน้ำมันพุ่ง

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าจะสามารถรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นในระยะสั้นได้ แม้ว่าล่าสุดราคาน้ำมันดิบดูไบจะขึ้นไปแตะระดับ 74.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงกว่าสมมติฐานราคาน้ำมันเฉลี่ยปีที่ตั้งไว้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

โดยกระทรวงพลังงาน คาดว่าราคาน้ำมันตลาดโลกที่ผันผวนเป็นเพียงระยะสั้น และจะไม่ส่งผลให้ราคาดีเซลสูงเกิน 30 บาทต่อลิตร ดังนั้น จึงยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆ มาดูแลราคาน้ำมันเพิ่มเติม แต่หากราคาน้ำมันดิบดูไบขึ้นไปแตะระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็อาจต้องหามาตรการอื่นรับมือ **ส่งสัญญาณขึ้นราคาแอลพีจี**

นายศิริ กล่าวว่า มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษามาตรการรับมือหากราคาแอลพีจีสูงเกิน 520 ดอลลาร์ต่อตัน และอาจมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มราคาแนะนำแอลพีจี ที่ปัจจุบันกำหนดขนาดถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 353 บาท โดยกระทรวงพลังงาน ไม่มีนโยบายเกลี่ยเงินจากกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีน้ำมัน มาดูแลราคาแอลพีจี จึงส่งสัญญาณให้ผู้ใช้อัลพีจีเตรียมพร้อมรับมือ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า จะติดตามสถานการณ์ราคาแอลพีจีใน 1 สัปดาห์จากนี้ เพื่อเตรียมประสานงานกรมการค้าภายใน เพื่อบริหารราคาก๊าซหุงต้มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป